
 
 
 
 
 
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณากรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ และพิจารณาสภาพปัญหา 
กรณีการบริหารงานบุคคลของครูผู้แลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 

  
เมื่อวันพุธท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  โดยมี ดร.ตวง  

อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี ้
 พิจารณากรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 

ตามท่ี ท่ีประชุม กมธ. ศึกษา ได้มีการพิ จารณาแผนการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการและแต่งต้ังคณะอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ นั้น ท่ีประชุม กมธ. ศึกษา ได้มีการ
พิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงาน
และการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามหน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมาธิการเกิดประโยชน์ 
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเบื้องต้นท่ีประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินงาน 
และการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการท้ัง ๔ คณะ ควรเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษาและด าเนินการ รวมท้ังน าไปสู่
การให้ข้อสังเกตหรือเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารส าหรับใช้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาต่อไปไม่ว่าจะเป็นปัญหา 
ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู การจัดการศึกษาในพื้นท่ีห่างไกล  

และการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต เป็นต้น ซึ่งท่ีประชุม
ก าหนดให้มีการประชุมในวันพุธท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยให้ประธาน
คณะกรรมาธิการและผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการท้ัง ๔ คณะ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
และปัญหาด้านการศึกษา รวมท้ังจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ
และน าเสนอต่อท่ีประชุม กมธ. การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 พิจารณาการสร้างความร่วมมือกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประธานกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ (Thai PBS)   
ด้วยเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประธานกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้ (Thai PBS) ได้ประสานมายัง กมธ. 

ศึกษา วุฒิสภา เนื่องจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประธานกลุ่มการศึกษาและการเรียนรู้  มีบทบาทในการจัดรับฟังความคิดเห็น 
เชิงสถานการณ์และบริบทด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในพื้นท่ี ๕ ภูมิภาค ได้ก าหนด
ประเด็น “สร้างคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน” ในการด าเนินงาน และเห็นว่า กมธ. 
ศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา จึงขอเข้าพบ
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน า 
จากประชาชนในวงกว้างให้สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม 

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 



- ๒ - 
 

        ภาพ – ข่าว โดย พิมพ์พิชชา – วิชชยา 

โดยท่ีประชุม กมธ. ศึกษา พิจารณาแล้วเห็นควรสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
ภารกิจและแผนการด าเนินงานของ กมธ. ศึกษา รวมท้ังเพื่อผสมผสานกรอบแนวคิดการด าเนินงานเข้าด้วยกัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้
เชิญผู้แทนกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวเข้าร่วมประชุมกับ กมธ. ศึกษา ในการประชุมครั้งต่อไป ท้ังนี้ มอบหมายนายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ จัดท าแผนการเดินทางศึกษาดูงานในแต่ละภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงการด าเนินงานควบคู่ไปพร้อมกัน 

 พิจารณาสภาพปัญหา กรณีการบริหารงานบุคคลของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตามท่ี กมธ. ศึกษาได้พิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต าแหน่งครูผู้แลเด็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับค าสั่งให้ออกจากราชการโดยพลัน เนื่องจากเห็นว่าครูผู้แลเด็ก
ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามท่ีก าหนด โดยค าสั่งดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อ
สถานภาพ สิทธิ หน้าท่ีและชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก นั้น  
 ในการนี้ กมธ. ศึกษา ได้เชิญผู้แทนกรมการปกครองท้องถิ่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือ 
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งได้มีการน าเสนอข้อเท็จจริงต่าง ๆ ท่ีน ามาสู่ประเด็นปัญหา สืบเนื่องจาก 
ได้มีการถ่ายโอนศูนย์เด็กเล็กของกรมการศาสนา การศึกษานอกโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานและมีบุคลากรท่ีมีความรู้
แตกต่างกันมาอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เกิดแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในส่วนนี้โดยการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการออกประกาศเพื่อรับสมัครบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก 
ซึ่งกลุ่มครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๙๘ คน ท่ีได้รับค าสั่งให้ออกจากราชการโดยพลันก็ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุ  
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีแล้ว แต่ถูกให้ออกจากราชการเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดไว้ซึ่งสาเหตุเกิดจากความ
คลาดเคลื่อนในการประสานงานท้ังระหว่างหน่วยงานและผู้สมัครซึ่งเดิมประกาศรับสมัครต าแหน่งครูผู้ช่วยแต่ได้ก าหนดเป็นครูผู้ดูแล
เด็กจึงท าให้ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๙๘ คน มีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนด และไม่สามารถเยียวยาเพื่อแก้ปัญหาได้ดังเช่นกรณีผู้สมัคร

ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาและได้เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้พิจารณาและค้นหา
ข้อเท็จจริงว่า ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๙๘ คน ซึ่งได้รับผลกระทบสามารถแก้ปัญหา
และช่วยเหลือได้หรือไม่ อย่างไร  
 โดยแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อาจเทียบเคียงกับกรณีข้าราชการท่ีเข้าอบรม

หลักสูตรนายอ าเภอและได้รับการแต่งต้ังเป็นนายอ าเภอแล้วแต่ถูกให้ออกจากต าแหน่งดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า ควรให้ออกจากต าแหน่งนายอ าเภอก่อนและเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็ให้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไปได้ โดย ก.ท. 
ก็ได้น าแนวทางดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ซึ่งปรากฏว่า ขณะนี้มีครูผู้ดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบ จ านวน ๖๔ คน เข้าเงื่อนไขท่ีสามารถ
กลับไปปฏิบัติหน้าท่ีเดิมได้ ส่วนครูผู้ดูแลเด็กรายใดท่ียังมีคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีก าหนดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก็ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลเด็กต่อไป ท่ีประชุม กมธ. ศึกษา ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นพ้อง 
กับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวซึ่งจะมีหนังสือประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอความอนุเคราะห์ 
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวโดยเร็ว ตลอดจนขอให้มีหนังสือประสานไปยังหน่วยงานในท้องท่ีต่าง ๆ  
เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ต่อไป          

 
 
 
 

 


